



ที่ อว ๐๒๐๙.๕/ ๖๖๐๙๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เรียน อธิการบดีสถาบันศึกษาเอกชนทุกแห่ง

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบ กกอ. ดังกล่าว ได้กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณาประเด็นข้อหารือของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ แล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดขั้นตอนในการดำเนินการ จึงมีมติอนุมัติในหลักการกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอให้สถาบันอุดมศึกษา นำเรื่องดังกล่าวหารือคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นการภายในก่อน และหากสถาบันอุดมศึกษายังมีข้อสงสัยหรือไม่อาจวินิจฉัยได้ ก็ให้หารือมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์พาสีสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติราชการแทน

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญาปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๑-๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘